

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพันธ์ หลักหาญ	ประธานสภา		เข้าอบรมหลักสูตร
๒	นายนิพล หนูจิตร	สท.เขต ๑	นิพล หนูจิตร	
๓	นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์	สท.เขต ๑	รัตนพงษ์ จันทะวงษ์	
๔	นายสังเวียง หลักหาญ	สท.เขต ๑	สังเวียง หลักหาญ	
๕	นางใบศรี วงษ์สุวรรณ	สท.เขต ๑	ใบศรี วงษ์สุวรรณ	
๖	นางสำรวย เกาะกึ่ง	สท.เขต ๑	สำรวย เกาะกึ่ง	
๗	นายสวรรณค์ โคตรสมบัติ	รองประธานสภา	สวรรณค์ โคตรสมบัติ	
๘	นายลำพันธ์ แสงสว่าง	สท.เขต ๒	ลำพันธ์ แสงสว่าง	
๙	นายทองพูล โคตรสมบัติ	สท.เขต ๒	ทองพูล โคตรสมบัติ	
๑๐	นายวินัย โคตรสมบัติ	สท.เขต ๒	วินัย โคตรสมบัติ	
๑๑	นายวิทวัส โคตรสมบัติ	สท.เขต ๒	วิทวัส โคตรสมบัติ	
๑๒	นางสาวสุชาดา โคตรสมบัติ	สท.เขต ๒	สุชาดา โคตรสมบัติ	
๑๓	นางประไพศรี กรินทร์ักษ์	เลขานุการสภา	ประไพศรี กรินทร์ักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาติชาย ภัคดีบุตร	นายกเทศมนตรี	ชาติชาย ภัคดีบุตร	
๒	นายสุรพงษ์ ธงชัย	รองนายกเทศมนตรี	สุรพงษ์ ธงชัย	
๓	นางสาวสุภาภรณ์ ศุภผลา	รองนายกเทศมนตรี	สุภาภรณ์ ศุภผลา	
๔	นายอนุชาติ ไชยนา	ผอ.กองช่าง	อนุชาติ ไชยนา	
๕	นางทิมาพร กันยารวรรณ	ผอ.กองคลัง	ทิมาพร กันยารวรรณ	
๖	นายธีรพล ไชยกันยา	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีรพล ไชยกันยา	
๗	นายพินิจ ยอดขำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พินิจ ยอดขำ	

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

นางประไพศรี กรินรักษ์ บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ และสมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่าน  
ประธานสภาจตุรบุรุษพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

นายสุวรรณ โคตรสมบัติ ไม่มี

รองประธานปฏิบัติหน้าที่ฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายสุวรรณ โคตรสมบัติ สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑

รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ รายงานการ  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้  
ตรวจรับรองรายงานการประชุมและส่งให้สมาชิกได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขในรายงานการประชุมดังกล่าว ขอเชิญเสนอ (ไม่มี)  
เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแก้ไข ผมขอลาท่านสมาชิกว่าท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงาน  
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โปรดยกมือ

ที่ประชุม มีมติรับรอง ๑๐ ท่าน ไม่รับรอง - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.  
๒๕๖๕

นายสุวรรณ โคตรสมบัติ ขอเชิญนายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯรายงานผลการ  
รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ รับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุม  
สภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ตามที่สภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ใน  
คราวประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปร  
ญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดี ได้มีมติเลือกประธานฯ และ เลขานุการฯ ประกอบด้วย

๑. นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ สมาชิกสภา เขต ๑ เป็นประธานกรรมการฯ
๒. นายวิฑูรย์ โคตรสมบัติ สมาชิกสภา เขต ๒ เป็นกรรมการ
๓. นางสาววย เกาะกิ่ง สมาชิกสภา เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๕๐ กำหนดว่า เมื่อ คณะกรรมการแปรรูปคดีได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปคดีและลงมติของคณะกรรมการแปรรูปคดี เกี่ยวข้องกับการแปรรูปคดีนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการ แปรรูปคดี ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรรูปคดีไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น คณะกรรมการแปรรูปคดีขอ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดีร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติให้กำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. และวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๕ ชั่วโมง โดยให้เสนอคำ แปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ผลปรากฏว่าในช่วงเวลา ดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรรูปคดีฯ ได้ประชุมกันแล้วมี มติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ส่ง ให้คณะกรรมการแปรรูปคดีไปพิจารณา

๒. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปคดี ไม่มีการสงวนคำ แปรญัตติใดๆ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  
รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ

นางประไพศรี กรินทร์รักษ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
เลขานุการสภาเทศบาล ข้อ ๕.๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ  
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม  
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำ  
แปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ  
ขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศรอง  
ประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนั้น ปรากฏว่าในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีสมาชิกท่านใด  
ยื่นเรื่องขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้เป็นผู้พิจารณาและมีมติให้คงไว้  
ตามหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ จึงขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วย  
กับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอได้โปรดยกมือ

ที่ประชุม สมาชิกมีมติเห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย  
รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ

นางประไพศรี กรินทร์รักษ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม  
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาล  
รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ ตำบลน้ำคำใหญ่ท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ หลังจากสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติรอง  
 ประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผมจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนามเห็นชอบให้ประกาศใช้  
 ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดจะเสนอขอเชิญครับ (ไม่มี)  
 รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ฯ ผมขอแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2565 โดยxonัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. โดย  
 ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว ผู้ใดที่อยู่ในที่ประชุมเวลานี้จะไม่ได้รับ  
 หนังสือนัดประชุมอีก ส่วนผู้ที่ลาประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเวลานี้ จะได้แจ้งให้  
 ทราบเป็นหนังสือตามระเบียบฯ ต่อไป  
 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมอีก การประชุมสภาเทศบาลได้  
 ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และหัวหน้าส่วน  
 ราชการที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมมาในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา

10.00 น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นางประไพศรี กรินรัมย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

กรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทองพูล โคตรสมบัติ)

(นายวินัย โคตรสมบัติ)

สภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 แล้ว  
 เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ลงชื่อ



(นายสุวรรณค์ โคตรสมบัติ)

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่